

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙  
วันจันทร์ที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชานน อ่อนทองกลาง	ประธานสภาเทศบาล	ชานน อ่อนทองกลาง	
๒	นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์	รองประธานสภาเทศบาล	รำพึง วงศ์สันติราษฎร์	
๓	นายแดง ศรีนอก	สมาชิกสภาเขต ๑	แดง ศรีนอก	
๔	นายประจวบ สมัยกลาง	สมาชิกสภาเขต ๑	ประจวบ สมัยกลาง	
๕	นางสุพิน แรมกลาง	สมาชิกสภาเขต ๑	สุพิน แรมกลาง	
๖	นายระเบียบ หวังคุ้มกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล ๒	ระเบียบ หวังคุ้มกลาง	
๗	นายมาลัย รอกกลาง	สมาชิกสภาเทศบาล ๒	มาลัย รอกกลาง	
๘	นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล ๒	โสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์	
๙	นายสัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	สัมฤทธิ์ เถาว์กลาง	
๑๐	นายวีระชัย โประยโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	วีระชัย โประยโคกสูง	
๑๑	นางแสงเดือน ทุกกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒	แสงเดือน ทุกกลาง	
๑๒	นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	เลขานุการสภาเทศบาล	ธัญพิสิษฐ์ เทียงปา	

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นายดำรงศักดิ์ กันนิตา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายระยอง พิมพ์ปัฐ	นายกเทศมนตรี	ระยอง พิมพ์ปัฐ	
๒	นายวิโรจน์ วงศ์วรารวรรณ	รองนายกเทศมนตรี	วิโรจน์ วงศ์วรารวรรณ	
๓	นายประคอง เงื่อนกลาง	รองนายกเทศมนตรี	ประคอง เงื่อนกลาง	
๔	นายมงคล มหานาม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	มงคล มหานาม	
๕	นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์	
๖	นายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	หน.ฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง	มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์	
๗	นายจตุพล นันทน์ธนกกุล	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	จตุพล นันทน์ธนกกุล	
๘	นางสาวนาริตา ธรรมพันธ์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	นาริตา ธรรมพันธ์	
๙	พันจ่าเอกวิจิตร เสสนาเวช	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	วิจิตร เสสนาเวช	
๑๐	นายนิรุช งามสอน	รองปลัดเทศบาล	นิรุช งามสอน	
๑๑	นางสุรรัตน์ ศรีนิลรัตน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุรรัตน์ ศรีนิลรัตน์	
๑๒	นายปรากฏ ฤงพุกษา	นิติกร	ปรากฏ ฤงพุกษา	
๑๓	นายกมล ตั้งธีโรจน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กมล ตั้งธีโรจน์	
๑๔	นายอาทิตย์ มีศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อาทิตย์ มีศิลป์	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕	นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปัฐ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	พิมพ์พร พิมพ์ปัฐ	
๑๖	นายก้อการ ผออดสูงเนิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	ก้อการ ผออดสูงเนิน	
๑๗	นางสุธิษา เทอร์เนอร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน	สุธิษา เทอร์เนอร์	
๑๘	นางสาวเอื้อมพร พรหมศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	เอื้อมพร พรหมศรี	
๑๙	นางสุธิษา เทอร์เนอร์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน	สุธิษา เทอร์เนอร์	

**เริ่มประชุมเวลา** ๐๙.๐๐ น.

**เลขานุการสภา** -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) ปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมแล้วเชิญประธานสภาเทศบาลจตุรบุ เทียนบุชา พระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนดำเนินการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

**ประธานสภา** -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม**

**ประธานสภา** -ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วย มีเวลาว่างก็ออกกำลังกาย เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลจะเป็นหลักเป็นผู้นำของชาวบ้านหากปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้เห็นก็จะเป็นผลดีเป็นตัวอย่างที่ดีและสุขภาพดีด้วย ในลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี

**นายกเทศมนตรี** -ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำข้าราชการโอน(ย้าย)มาใหม่จำนวนหนึ่งท่าน ได้แก่ นายกมล ตั้งธีรโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่งใหม่แต่คนเดิมขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้แนะนำตัวเองต่อที่ประชุมสภา

**ผู้อำนวยการกองช่าง** -สวัสดีครับ ผมนายกมล ตั้งธีรโรจน์ โอน(ย้าย)มาจากเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งเดิม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้สมัครรับคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้วโอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่ง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

**นายกเทศมนตรี** -และอีกท่านหนึ่งที่จะแนะนำ คือ นางณิชา นันทนธกุล เดิมดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๖ ซึ่งได้สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลของเราแต่ได้สอบเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ถือเป็นความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการก็ขอแสดงความยินดีด้วย

**ประธานสภา** -สภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการกองช่างด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลหนองหัวฟานโชคดีที่ได้ต้อนรับบุคลากรที่มีคุณภาพและรู้จักพื้นที่เทศบาลเป็นอย่างดี มาปฏิบัติงานด้วยและยินดีด้วยกับพนักงานเทศบาลที่สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

**ระเบียบวาระที่ ๑.๑** การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

**นายกเทศมนตรี**

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นฯ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดส่งแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

-ด้วยนายกเทศมนตรีได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามแฉกแสงแจ้งขอแจ้งข้อราชการที่ได้ประชุมมาดังนี้

๑.การออกตรวจภัยแล้งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่บ้านบุ้อ้อย ตำบลชีวิก อำเภอสามแฉกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แล้ง ๑๐๐% ไม่มีน้ำเข้าลำห้วย สระน้ำ ต่างจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟานที่สามารถสูบน้ำเข้าสระน้ำเพื่อกักเก็บไว้ได้เต็มทุกสระ ในเขตอำเภอสามแฉกแสงเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค ดังนั้นบ้านบุ้อ้อยจึงเป็นยุทธศาสตร์ของอำเภอสามแฉกแสงในการแก้ไขปัญหากล้ง การสูบน้ำแล้งของอำเภอสามแฉกแสง โดยทำการขุดเจาะน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตร ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหากล้งหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด กองทัพภาคที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ กรมทรัพยากรดำเนินการขุดเจาะน้ำ กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขุดเจาะน้ำ และแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนโดยการเดินท่อเมนประปาระยะทางรวม ๒ กิโลเมตร อำเภอสามแฉกแสงบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรเนื้อที่ทั้งสิ้น ๕๖ ไร่ ให้กับ ๕๖ ครัวเรือนๆละ ๑ ไร่ ในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำการติดตั้งแท็งก์น้ำบริเวณด้านหน้าแปลงผักสวนครัวทุกแปลงเพื่อปลูกผักสวนครัว

๒.แจ้งสถานการณ์คลังเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๕๕๑,๒๔๓ บาท งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๕๕๑,๒๔๓ บาท รวมแล้วเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๗,๑๐๒,๔๘๖ บาท ได้รับจัดสรรเพียงสองงวด ทุกปีจะได้รับจัดสรรมาสามงวด แต่ปีนี้จัดสรรเพียงสองงวดหมดแล้ว ในจำนวนเงิน ๗,๑๐๒,๔๘๖ บาท เทศบาลได้ก่อนนี้ผู้พันไปแล้วสี่โครงการ รวมแล้วเป็นเงิน ๗๐๒,๘๐๐ บาท คงเหลือประมาณ ๖,๓๙๙,๖๘๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกในที่ประชุมขอให้สมาชิกสภาตรวจสอบดูได้ ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้เป็นกระบอกเสียงให้กับเทศบาลด้วยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของเทศบาล เนื่องจากประชาชนจะเข้าใจว่าเทศบาลมีเงินงบประมาณมากมายแต่ทำไมไม่ก่อสร้างหรือไม่ดำเนินการตามที่เสนอโครงการไว้ ขอเรียนว่าการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลมีกฎหมาย ระเบียบควบคุมการใช้อยู่ ตามตัวเลขอาจจะเห็นว่าเทศบาลมีเงินมากมายแต่การใช้ก็มีข้อจำกัด เช่นต้องกันเงินไว้จ่ายเป็นรายจ่ายประจำ เช่น

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ ต่าง ๆ ของพนักงาน ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็น สัดส่วนร้อยละเท่าไร จะมีข้อกำหนดไว้ชัดเจน หากเทศบาลมีวินัยในการใช้งบประมาณทุก ฝ่ายก็จะสบายใจในการปฏิบัติงาน

**ปลัดเทศบาล** -เทศบาลได้รับแจ้งจากอำเภอสามสะแกแสงในเรื่องการเตรียมโครงการ “ผู้ว่าพ่่าน” จากเดิมที่กำหนดเส้นทางไว้จากอำเภอสามสะแกแสงผ่านเทศบาลตำบลหนองหัวพานไปสิ้นสุดที่วัดบ้านห้วย แต่เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยอาพาธ จึงกำหนดเส้นทางใหม่ เริ่มสตาร์ทมาจากอำเภอกงจืดพักคือที่โรงเรียนชุมชนหนองหัวพาน โดยอำเภอสามสะแกแสงขอให้ตั้งเวทียกพื้นขึ้นติดป้ายโครงการ ขอเชิญให้ร่วมป็นอย่างน้อย ๔ คัน และเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวพานมาร่วมรับฟังนโยบายจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนชุมชนหนองหัวพานเป็นเจ้าภาพ

**นายกเทศมนตรี** -โดยหลักๆเจ้าภาพในการจัดสถานที่คงจะต้องเป็นเทศบาลของเราในการ จัดเตรียมสถานที่ทุกอย่างการจัดหาป้าย ติดตั้งเครื่องเสียง ตั้งเวที รวมถึงบริการน้ำดื่มให้กับ ผู้เข้าร่วมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่กำหนดการนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากนายอำเภอสามสะแกแสงจะย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมพวง

**ปลัดเทศบาล** -ปลัดเทศบาลได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เดินทางไปร่วมประชุม สันนิบาตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมดังกล่าวมี หัวข้อที่น่าสนใจคือการหารือเรื่องการกระจายอำนาจ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การยุบรวมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากมีการยุบรวมต้องยึดถือเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก

**นายกเทศมนตรี** -เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีได้เดินทางไปร่วม ประชุมสัมมนาสันนิบาตที่จังหวัดมุกดาหาร ก็มีการกล่าวถึงเรื่องการกระจายอำนาจของ ท้องถิ่นประมาณสี่เรื่อง

๑.การควบรวมท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนแต่คร่าวๆ คือท้องถิ่นที่ไม่สามารถดูแล ตัวเองได้ ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ เทศบาลนครและองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ควบรวมเป็นเทศบาลจังหวัด หนึ่งตำบลมีหนึ่ง อปท.

๒.ระเบียบงานบุคคลต้องเขียนใหม่ ร่างใหม่

๓.อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นต้องเขียนให้ชัดเจน

๔.คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น

**ประธานสภา** -ขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ที่แจ้งข่าวความ เคลื่อนไหวของการกระจายอำนาจให้กับทางสภาได้รับทราบ ข่าวเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ หรือข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นนี้ทางประธานสภาก็ได้ติดตามทางสื่อโทรทัศน์มาบ้างก็เป็นไปใน ทิศทางเดียวกับที่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดได้แจ้งมาซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนก็ต้อง ติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไป

**ที่ประชุม** -รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

**ประธานสภา** -ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและสมาชิกทุกท่านได้ตรวจ รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีการแก้ไขขอให้งมื่อ...

นายโสภณ...

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์-ขอแก้ไขคำผิดหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๓ จากคำว่า “กลืนรบกวณ” เป็น “กลืนรบกวณ”

**ประธานสภาเทศบาล** -สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่... หากไม่มีจึงจะขอ มติที่ประชุม เลขานุการสภานับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบ องค์กรประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมขอให้ยกมือ

**ที่ประชุม** -เห็นชอบ ๑๐ เสียง

**ประธานสภาเทศบาล** -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)

-สมาชิกสภาลาประชุม ๑ ท่าน

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวพาน สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่ เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาลลาประชุม ๑ ท่าน)

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม**

๓.๑ ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

๔.๑ ไม่มี

**ประธานเทศบาล** -ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ ขอหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ ประทานอาหารว่างและทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย แล้วกลับเข้าห้องประชุมโดยพร้อมกัน ในเวลา ๑๐.๔๕ น.

-เวลา ๑๐.๔๕ น. เลขานุการสภาได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และทำการนับจำนวนสมาชิกสภาปรากฏครบ องค์กรประชุม จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภา** -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมครบทั้ง ๑๑ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

๕.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๒๑)

**ประธานสภา** -ให้ทางเลขานุการสภาได้แจ้งระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับหารกำหนดสมัยประชุม สภาของเทศบาลให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อพิจารณา

**เลขานุการสภา** -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก

ของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

การกำหนดสมัยประชุมสามัญของเทศบาลนั้นกำหนดตามปีปฏิทินไม่ใช่กำหนดตามปีงบประมาณ การประชุมสภาของเทศบาลนอกจากการประชุมสามัญประจำปีแล้วหากมีข้อราชการเร่งด่วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๓๖ (๒) กรณีเทศบาลนอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยู่ในตำแหน่งอาจทำคำร้องขอยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมสามัญวิสามัญ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควรก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แล้วถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

**ประธานสภา** -ในวาระนี้ขอหารือที่ประชุมว่าจะกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ และขอมติที่ประชุมว่าการเสนอจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมจะเสนอเป็นแต่ละสมัยหรือจะเสนอในครั้งเดียวเลย เลขานุการสภานับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖

ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ลงมติในการเสนอจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปในครั้งเดียว ขอให้ยกมือ

**มติที่ประชุม** -มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ลงมติการเสนอจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปในครั้งเดียว

**ประธานสภา** -สมาชิกท่านใดจะเสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุม

**นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์**-ขอเสนอให้กำหนดจำนวนประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ ไว้จำนวน ๔ สมัย และในแต่ละสมัยกำหนด ดังนี้

๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

**ประธานสภา** -สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมเป็นอย่างอื่นหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ให้เลขานุการสภานับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๖

ขอมติสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานท่านใดเห็นชอบตามที่นายโสภณ จิตติวัฒน์พงษ์พันธ์ เสนอ ขอให้ยกมือ

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล,ลาประชุม ๑ ท่าน) กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ไว้ดังนี้

๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ กำหนดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๕.๒ การโอนงบประมาณ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗

**ประธานสภา** -ด้วยทางนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยขอโอนเพิ่มจำนวน ๑ โครงการ คือ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕ ปริมาณงาน ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร งบประมาณ ๘๒๓,๔๐๐ บาท (สถานที่ก่อสร้างถนนหนองหัวพาน-ห้วยคา หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวพาน) ขอให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

**เลขานุการสภา** -ขอนำเรียนถึงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งการขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้จึงต้องเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาล

**นายกเทศมนตรี** -เป็นนโยบายของผู้บริหารที่ได้ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่มีฝนตกหนักและได้รับฟังปัญหาจากประชาชนในเรื่องของโครงการต่างๆและได้แจ้งไปยังกองช่างให้กองช่างออกไปสำรวจตรวจสอบดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ก็สืบเนื่องมาจากมาบประมาณคงเหลือจากค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ทางผู้บริหารเห็นว่าควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาการระบายน้ำออกมาจากชุมชนให้ไหลลงสู่ทุ่งนาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน โดยเริ่มโครงการที่สามแยกตลาดน้อยมาถึงหน้าสำนักงานเทศบาลด้านทิศตะวันตกของถนน รพช. ระยะทาง ๒๒๕ เมตร ถึงประมาณหน้าบ้านนางสำรวย กิตติเมธาวิ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๓,๔๐๐ บาท โดยโอนลดจากงบประมาณเหลือจ่ายและงบประมาณที่ไม่มีความจำต้องใช้ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้าง...

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล ๔ งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล ๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑ งบประมาณ ๗๐,๒๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ งบประมาณ ๒๐๐ บาท
๕. โครงการชุดลอกสระหนองโพธิ์ (ใหม่) งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ บาท
๖. โครงการแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลที่ทางผู้บริหารพิจารณาดำเนินการโครงการนี้ก่อนเนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างตรงนี้หากจะทำให้เปิดเสร็จทั้งท่อระบายน้ำ บ่อพัก พุตบาททางเท้า ขยายถนน ทางทิศตะวันตกใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเราไม่สามารถจะดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงต้องค่อยๆทำไป โดยจะขออนุมัติก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักก่อน เป้าหมายต่อไปคือก่อสร้างมาให้ถึงหน้าสำนักงานเทศบาล และช่วงต่อไปคือก่อสร้างไปถึงนาของนายลอยเป้าหมายคือต้องให้ผ่านหน้าศาลาริมทางบ้านหัวหนองให้ได้น้ำจึงจะผ่านไปได้ ปีที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นว่าตอนที่ฝนตกหนักๆน้ำมาจากชุมชนหนองน้ำรั้ว กลางบ้าน หน้าโรงเรียนชุมชน ไหลมารวมอยู่สามแยกตลาดน้อยทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายออกไม่ทันจึงเอ่อท่วมถนนและไหลมาทางด้านทิศตะวันออกของถนน รพช.แต่ทางด้านนี้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสระน้ำหนองนาม่องได้ แต่ถ้าเราทำการก่อสร้างทางด้านทิศตะวันตกน้ำก็จะไหลไปเข้าสระหนองนาม่องพี่น้องชาวเมืองนาทก็อย่าไปคิดว่าเป็นน้ำสกปรกไม่สกปรกแน่นอนเพราะเป็นน้ำฝนไม่ใช่เสียจากบ้าน และในโอกาสต่อไปทางหลวงชนบทก็จะมาทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลที่ทำให้เป็นถนนตัวอย่างในอนาคต จะทำอย่างไรก็อยู่ที่การคิดแบบออกมาว่าจะทำในรูปแบบใด นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาในการตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำริมทางหลวงชนบท หมายเลข นม ๑๐๑๕ จึงนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**ประธานสภา** -ขอบคุณทางนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทางสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้

**นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์**-ขอเสนอความคิดเห็นในโครงการที่คณะผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีได้นำเรียนในที่ประชุมสภานัดหนึ่ง ในโครงการที่ ๑-๕ นั้น ก็เคยให้ข้อคิดกับสภาไว้ว่า โครงการใดที่มีงบประมาณเหลือจ่ายและนำมาจัดทำโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาล แต่ก็ยังมีข้อคิดในโครงการที่ ๖ คือโครงการแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้คิดเปรียบเทียบกรณีน้ำสระหนองนาม่องในปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำแต่อยู่ๆก็มีน้ำมาเข้าสระ แล้วเรื่องนี้นายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องภัยหนาวอธิบายโครงการแจกผ้าห่มกันหนาวจึงอาจจะเกิดเหตุการณ์ดังเช่นกรณีมีน้ำเข้าสระหนองนาม่องก็ได้ จึงมีความเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าหนาวมาในขณะที่นายกเทศมนตรีคิดว่าไม่หนาวคือ ๘ องศา แล้วถ้าหนาวมาจริงๆและเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดหาผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน แต่ตัดโครงการนี้ไปแล้วท่านนายกเทศมนตรีจะหาที่ไหนมาทดแทน ทุกโครงการที่นายกเทศมนตรีได้นำไปจากงบประมาณที่เหลือจากโครงการถือเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลว่าเงินที่เหลือไม่นำไปไหน ก็เป็นห่วงว่าท่านนายกเทศมนตรีจะอย่างไรถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศา



**นายกเทศมนตรี** -งบประมาณเหล่านี้เราทำเป็นโครงการแจกผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ ท่านสท.โสภณฯ เป็นห่วงว่าถ้าหากหนาวต่ำกว่า ๘ องศาขึ้นมาทางนายกเทศมนตรีจะอย่างไร จะใช้งบประมาณจากไหนมาใช้ ขอเรียนว่าหากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆ เทศบาลสามารถ ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติได้ในรายจ่ายงบกลาง ของสำนักปลัด ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถใช้ได้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำท่วม ได้ในทันทีโดยไม่ต้องขออนุมัติต่อสภาผู้บริหารเทศบาลสามารถใช้งบประมาณนี้ได้ทันทีภายใน ยี่สิบสี่ชั่วโมง ส่วนมากงบกลางเทศบาลจะไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากไม่ค่อยจะเกิดภัยพิบัติ ขอ รับประกันกับทาง สท.โสภณฯ ได้เลยว่าถึงแม้ว่าโอนไปแล้วเพื่อให้โครงการที่ขอตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่สามารถดำเนินการได้โดยโอนลดจากโครงการที่ไม่มีความจำเป็นและจำเป็นน้อย และไม่ได้ทำ นายกเทศมนตรีก็ได้ดูแล้วว่าตอนนี้จะเดือนมีนาคมแล้วซึ่งผ่านพ้นช่วงฤดูหนาว มาแล้วคาดว่าจะไม่มีหนาวอีกจึงพิจารณาขบประมาณจากโครงการที่คาดว่าจะหมดความจำเป็น

**ประธานสภา** -ขอบคุณทางสมาชิกเขต ๒ ท่านโสภณ จิตติวิวัฒน์พงษ์พันธ์ ท่านก็เป็นห่วง โครงการที่ ๖ เรื่องแจกผ้าห่มกันหนาว แต่ผมดูแล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ก็ผ่านพ้นหน้าหนาวมาแล้วแต่งบกลางก็เพื่อไว้ หากเกิดเหตุการณ์ลมพัดบ้านพังมาทำหลังสับหลังก็เป็นเงิน ทั้งนั้น เราก็ไม่ประมาท แต่นายกเทศมนตรีก็มีการโอนงบประมาณตัวอื่นจากงบประมาณที่ไม่ได้ใช้มาทดแทน ก็ฝากไว้ว่าอย่าใช้ให้หมด มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้หรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้เลขานุการสภานับ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖

**เลขานุการสภา** -นับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏครบองค์ประชุม

**ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอให้ยกมือ

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕ ปริมาณ งาน ท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร งบประมาณ ๘๒๓,๔๐๐ บาท (สถานที่ก่อสร้างถนนหนองหัวพาน-หญ้าคา หมู่ ๕ ตำบลหนองหัวพาน)

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

**๕.๓ การโอนงบประมาณเพิ่มเติม**

๕.๓.๑ โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๓๙๖ บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ ๘๔,๐๐๐ บาท

โอนลดจากงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ดังนี้

๑.โครงการขยายท่อ...

๑. โครงการขยายท่อเมนประปาซอยเทศบาล ๑(ชุมชนดอนตำแยรวมใจ)  
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาถนนเทศบาล ๓ (ชุมชนหนองหัวฟาน  
พัฒนาก้าวหน้า) งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท

**ประธานสภา** -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อที่ประชุม

**นายกเทศมนตรี** -เหตุผลความจำเป็นในการขอโอนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในครั้งที่พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหารได้พิจารณาเสนอโครงการขยายท่อเมนประปาซอยเทศบาล ๑ เพื่อบรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากได้รับฟังคำร้องขอมาจากประชาชนผู้ใช้น้ำประปาว่าน้ำประปาไหลค่อยเนื่องจากอยู่ปลายสาย ซึ่งสาเหตุมาจากท่อเมนประปาที่เรามีกันมาแต่เดิมนั้นมีขนาดเล็ก จึงพิจารณาว่าเห็นควรขยายท่อเมนประปาซอยเทศบาล๑ใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯปี ๒๕๕๙ แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศใช้แล้ว เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับอนุมัติงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งหัวหน้ามนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ ได้ส่งเรื่องเสนอขออนุมัติไว้นานแล้วและได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อช่วงต้นปีงบประมาณ จึงถือเป็นโชคดีของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานที่จะมีงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลแม้แต่บาทเดียว

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการก่อสร้างระบบประปาจำนวน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก ที่หมู่ ๕ บ้านหนองหัวฟาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๘๒๔,๖๐๐ บาท และ ๒.โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ที่หมู่ ๓ บ้านดอนทะยง ซึ่งในโครงการมีการวางท่อเมนด้วย ดังนั้น งบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ในเทศบัญญัติทั้งสองโครงการที่ทางเทศบาลเสนอต่อที่ประชุมจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทางกองประปาจึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณจากงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไปเพิ่มเติมในงบประมาณที่มีความจำเป็นต้องใช้และคาดว่าจะงบประมาณที่ตั้งไว้จะไม่เพียงพอต่อการตั้งจ่าย คือ โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๓๙๖ บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ ๘๔,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

**ประธานสภา** -มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ อีกหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้เลขานุการสภานับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖

**เลขานุการสภา** -นับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏครบองค์ประชุม

**ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบให้ โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวด ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง

-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

#### ๕.๔ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

๕.๔.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จากเดิม โขฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าโซฟารับแขก จำนวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โขฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าโซฟารับแขก จำนวน ๒ ชุด แยกเป็น

(๑) ชุดโซฟารับแขกไม้หุ้มหลัง จำนวน ๓ ชิ้น + โต๊ะกลาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ชุดโซฟาหนัง จำนวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
รวมงบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

**ประธานสภา** -ให้ทางผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้

**นายกเทศมนตรี** -เหตุผลความจำเป็นในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสืบเนื่องจากเทศบาลมีโครงการที่จะปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลคือห้องที่เราใช้ประชุมสภานี้แหละครับ โดยจะทำการยกพื้นด้านหน้าขึ้นเป็นเวทีสูงจากพื้นเดิมและติดตั้งลำโพงรอบห้อง ซึ่งได้มอบหมายให้ทางกองช่างประสานกับทางสำนักปลัดเทศบาลในการออกแบบว่าจะวางแบบแปลนการปรับปรุงห้องอย่างไร และนี่คือสาเหตุที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณครั้งนี้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในสำนักปลัดเทศบาลเพื่อจัดซื้อโซฟา จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของโซฟาที่จะใช้ เมื่อเทศบาลจะทำการปรับปรุงห้องประชุมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาชุดโซฟาเพื่อรับรองวิทยากร หรือรับรองแขกไว้ประจำในห้องประชุมซึ่งลักษณะการใช้งานและรูปลักษณ์ของโซฟา ราคา จะแตกต่างกันออกไป จึงจำเป็นต้องจัดทำคำชี้แจงใหม่แต่งบประมาณใช้เท่าเดิม ดังนี้

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จากเดิม โขฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าโซฟารับแขก จำนวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โขฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าโซฟารับแขก จำนวน ๒ ชุด แยกเป็น

(๑) ชุดโซฟารับแขกไม้หุ้มหลัง จำนวน ๓ ชิ้น+โต๊ะกลางงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ชุดโซฟาหนัง จำนวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

**ประธานสภา** -มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายนี้อีกหรือไม่... หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมให้เลขาธิการสภานับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖

- เลขานุการสภา** -นับจำนวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏครบองค์ประชุม
- ประธานสภา** -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จากเดิม โฆษณา เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาปรับแก้ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท **ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โฆษณา** เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาปรับแก้ จำนวน ๒ ชุด แยกเป็น
- (๑) ชุดโฆษณาปรับแก้ไม่หุ้มหลัง จำนวน ๓ ชิ้น+โต๊ะกลางงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- (๒) ชุดโฆษณาหนังสือ จำนวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- ขอให้อยกมือ
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)
- มติที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จากเดิม โฆษณา เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาปรับแก้ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โฆษณา เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาปรับแก้ จำนวน ๒ ชุด แยกเป็น
- (๑) ชุดโฆษณาปรับแก้ไม่หุ้มหลัง จำนวน ๓ ชิ้น + โต๊ะกลาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- (๒) ชุดโฆษณาหนังสือ จำนวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- รวมงบประมาณตั้งจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เห็นชอบ ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่น ๆ
- ๖.๑ การออกประชาคมจัดทำแผน ตามโครงการเทศบาลออกพบประชาชน  
อบรมให้ความรู้ ประจำปี ๒๕๕๙
- นายกเทศมนตรี** -การออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในปีนีทางเทศบาลกำหนดออกเร็วเนื่องจากว่ามีหนังสือสั่งการมาว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ต้องประกาศใช้ให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงมีความจำเป็นต้องออกจัดทำประชาคมเร็วเพื่อให้มีเวลาในการรวบรวมแผนและจัดทำแผนให้รอบคอบและพิจารณาอย่างทั่วถึง จึงขอแจ้งกำหนดการออกประชาคม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ดังนี้
- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชุมชนหนองหัวพานพัฒนาก้าวหน้าและชุมชนกลางบ้านสามัคคี ณ บริเวณลานหน้าบ้าน นางสุทิน ไกรอ่ำ
- วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนตำแยรวมใจ ณ บริเวณลานหน้าบ้าน นางสติม เกียรติฉลอง
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั้วรุ่งเรือง ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง
- วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนาและชุมชนหัวหนองรวมใจ ณ บริเวณลานข้างบ้านนายชัชวาลย์ วิทยาบารุง
- วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนม่วงสามัคคี ณ บริเวณลานหน้าบ้านนางแพง กิ่งสำโรง
- วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ชุมชนตลุงหว่า ณ บริเวณ ศาลากลางบ้านตลุงหว่า

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตก และชุมชนบ้านน้อยสามัคคี วัดบ้านเมืองนาท

จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานทุกท่านร่วมในการ รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานตาม กำหนดการที่แจ้งโดยพร้อมเพรียงกัน

**ประธานสภา** -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้สละเวลาในการร่วมรับฟังปัญหาจาก ประชาชนเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา

**ที่ประชุม** -รับทราบ

๖.๒ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

**นายกเทศมนตรี** -การจัดงานวันท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโนนเมืองจะเป็นเจ้าภาพ จัดงาน สำหรับรายละเอียดการจัดงาน กำหนดการจัดงาน ทางเทศบาลตำบลโนนเมืองจะเป็นผู้ แจ้ง แต่ก็คงจะเหมือนดังเช่นทุกปี คือในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและกั แข่งขันกีฬาต่อในช่วงสายและในภาคกลางคืนจะมีการสังสรรค์ รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

**ที่ประชุม** -รับทราบ

๖.๓ การจัดทำโครงการ เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

**นายกเทศมนตรี** -ด้วยทางผู้บริหารเทศบาลได้ดำเนินการโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ขึ้น ด้วยการจำลองรูปแบบการบริหารของเทศบาลลงสู่ชุมชน คือ ในชุมชนจะมีสมาชิกสภา และมีผู้บริหาร คือ นายกเทศมนตรี ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ผู้บริหารได้มีมติ คัดเลือกให้ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า เป็นชุมชนนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่ง ในการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ทางทีมผู้บริหารจะเป็นผู้มอบทุนใน การดำเนินการให้กับชุมชนในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบริหารภายในชุมชน และโครงการที่จะดำเนินการในโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ มีจำนวน ๔ โครงการ และทางเทศบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว ในคณะทำงานจะประกอบด้วย ผู้บริหาร เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ดังนี้

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีท่านวิโรจน์ - วงศ์วรารัตน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

๒. โครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน มีท่านประคอง - เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

๓. โครงการคัดแยกขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูล มีนายกมล ตั้งธีรโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

๔. โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชน มีนายนิรุช งามสอน รองปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

**ที่ประชุม** -รับทราบ

๖.๔ การดำเนินการถนนตัวอย่างของเทศบาล

**นายกเทศมนตรี** -ตามที่ได้แจ้งกับที่ประชุมไปแล้วว่าผู้บริหารมีโครงการที่จะจัดทำถนนตัวอย่าง ขึ้นโดยถนนที่จะดำเนินการเป็นถนนตัวอย่างเส้นทางแรก คือ ถนนสายขามสะแกแสง-คง โดยเริ่มจากทางทิศตะวันออกถึงทางทิศตะวันตก ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณริมถนนทางเข้า

เทศบาลทั้งสองด้านคือด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตก มีการดำเนินการต่อเนื่องมา โดยการดูแลรักษาความสะอาดและการจัดตกแต่งริมทางให้เป็นสวนดอกไม้สวยงาม ก็จะเหลือเพียงบริเวณภายในเขตชุมชนเราซึ่งอยู่สองข้างทาง ตามโครงการถนนตัวอย่างนี้ก็จะดำเนินการขอคืนทางเท้า โดยการพูดคุยกับบ้านเรือนร้านค้าที่วางกระถางต้นไม้ หรือวางสิ่งของบนทางเท้าขอให้ยกเข้าไปในบริเวณบ้านของตนเองเพื่อให้ทางเท้าสองข้างทางเป็นทางเดินสำหรับประชาชนทั่วไป และมองดูสวยงาม ในโอกาสต่อไปอาจต้องปรับปรุงทางเท้าให้มองดูสวยงามด้วยการทาสี และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการถนนตัวอย่างนี้คือนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการเก็บขยะห้ามให้วางถังขยะบนทางเท้า ซึ่งจะทำให้มองดูสวยงามเป็นระเบียบและที่สำคัญประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ทางร่วมกัน จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนั้นมีการวางสิ่งของหรือแม้แต่ถังขยะไว้บนทางเท้าเมื่อประชาชนใช้ทางเท้าไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องลงไปเดินบนถนนซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นเขตชุมชนมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลา

ถนนเส้นทางเข้าชุมชนดอนทะยิง จะเห็นว่าเป็นถนนที่กว้างมาก ถนนเส้นนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของถนนตัวอย่าง จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้สองข้างทางปลูกต้นไม้ที่สวยงาม ปรับพื้นที่ให้เสมอเพื่อความสวยงามปลูกดอกไม้เป็นสวนหย่อมก็จะดูสวยงามหลังจากทุกอย่างเรียบร้อย เป็นถนนตัวอย่างระยะที่สอง

ระยะที่สามคือบริเวณสามแยกตลาดน้อยมาสำนักงานเทศบาลเราหลังจากวางท่อและทางเท้าเรียบร้อยแล้ว โครงการถนนตัวอย่างจะเริ่มหลังจากประชาคมเสร็จแล้ว ต้องขอความร่วมมือกับทางสมาชิกสภาเราช่วยกันทำช่วยกันคิด ทำนออยู่กับประชาชนตลอดทั้งวัน จะฟังจากท่านในการคิดว่าจะทำอย่างไร ต้องการอะไร และเราจะทำถนนตัวอย่างนี้ในงบประมาณที่น้อยที่สุด เพราะถ้าเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนเราแทบจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลย เพราะประชาชนทุกคนเมื่อมีสิ่งที่สวยงามอยู่หน้าบ้านแล้วผมเชื่อได้เลยว่าประชาชนทุกคนยอมที่จะดูแลรักษาให้สวยงามตลอดไป ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องรดน้ำเองด้วยเข้าไปในเมื่อเรานำสวนดอกไม้มาอยู่หน้าบ้านใครเจ้าของบ้านก็ยอมที่จะอาสาดูแลรดน้ำให้ก็เป็นไปได้

**นายวิโรจน์ วงศ์รวารธรรม** -เกี่ยวกับโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ผมเองรับหน้าที่โครงการย่อยในสี่โครงการคือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ปกติแล้วสี่โครงการย่อยอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด แต่เพื่อมาแยกย่อยให้เป็นโครงการเล็กที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราเริ่มต้นมาพอสมควรเริ่มมาตั้งแต่วันที่ผมรับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กพ. ๕๘ ได้นำสมาชิกเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๒๑ ท่านเดินทางไปศึกษาดูงานที่อำเภอชุมพวง ซึ่งเกี่ยวกับไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงแนะนำให้ประชาชนมีอยู่มีกิน การศึกษาดูงาน ผลมีปรากฏอยู่บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนและจุดที่จะพอศึกษาดูงานได้มีสี่จุดด้วยกัน จุดแรกคือของเองผมจะพยายามทำจุดนี้ซึ่งอยู่ที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ได้ ผมคิดว่าในใจอย่างมั่นคงและขณะนี้ก็มีพอประมาณที่จะพอให้พี่น้องประชาชนไปศึกษาดูงานได้บ้างเป็นบางจุด ผมมีความคิดว่าก่อนที่จะสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองเสียก่อนทำตัวเองให้ดีซะก่อนทำตัวเองเป็นตัวอย่างได้ คล้ายๆกับว่าสร้างบารมีตัวเองซะก่อน ว่าเราจะสอนคนอื่นได้มัย ผมเองเป็นลูกชานาแต่ว่ายังไม่เคยทำนาแต่พอเกษียณแล้วก็เลยอยากลองทำดูเพราะก่อนที่จะเป็นวิทยากรได้นั้นเราต้องทำก่อนจะสั่งสอนคนอื่นได้ตัวเองต้องทำ ฉะนั้นจึงอุทิศสำหรับบางบั้นใช้เวลาว่างในการบริหารเวลาตรงนี้ให้ดีที่สุด ทุกวันนี้บริหาร

เวลาหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียว จุดแรกก็คือจุดที่มานั่งบริหารในส่วนของสำนักงาน เป็นที่ปรึกษาหารือให้กับนายกเทศมนตรี จุดที่สองคือจะทำสวนตัวเองให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างและเป็นที่ศึกษาดูงานเป็นบางสิ่งบางอย่างให้ได้ ตอนนั้นก็ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ในช่วงนี้ที่บริหารช่วงเช้าและเย็นก็เพราะอยากจะสร้างตรงนั้นให้เป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนดึงจุดสนใจให้พี่น้องมีความสนใจมีความตระหนักรู้ว่า ท่านผอ.วิโรจน์ท่านมีบ้านญาติด้วยท่านก็ยังทำนาอีก จุดประสงค์คืออยากทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ตระหนัก แต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนได้มีทัศนคติที่ดีกับการทำนาของผมแล้ว เมื่อก่อนผมปลูกผักหวานคนก็บอกว่าของป่ามาปลูกที่บ้านทำไมจะปลูกขึ้น แต่ผมก็ปลูกขึ้น อันนี้คือความบากบั่นและอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรมันเป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ให้ไว้คือคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจตั้งใจ จุดตรงนี้เป็นแบบอย่างให้พี่น้องประชาชนเอาแบบอย่างได้ เพราะฉะนั้นจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุด และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะเชิญพี่น้องเกษตรกรของเราทั้งรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองประมาณสี่สิบคนไปสัมมนาสักครั้งที่สวนผม เพื่ออยากให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นภาพตรงนั้นให้ชัดเจน บางคนไม่กล้าเข้าไปพี่น้องให้เกียรติผมมาก และอยู่ตรงนั้นเครื่องมือจอบ เสียม ไม่เคยหาย รั้วด้านหลังไม่มีแต่ไม่เคยหาย นั่นคือคุณธรรมประจำใจของพี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่คือเศรษฐกิจพอเพียง

-ในฐานะที่ผมรับผิดชอบชุมชนต้นแบบคือชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า นั้น จุดแรกก็ไปดูงานมาเมื่อวันที่ ๖ กพ. ๕๙ ได้นำนักพัฒนาชุมชนของเทศบาลเราไปดูงานที่บุงตาสลัว เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่น่าสนใจทีเดียว มีฐานเรียนรู้ทั้งหมดสิบสี่ฐานด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ทางวิชาการ ดึกว่าไปดูที่ต่างจังหวัดอีก ความเป็นอยู่ดั้งเดิม ตรงนั้นเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้เกษตรกรไปดูแล้วมีความคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำเป็นต้นแบบที่ดีเราน่าจะทำบ้าง เป็นการสร้างความตระหนักให้เกษตรกร อันที่สองคือศิลปะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จุดที่สามเป็นบ้านเล็ก ๆ มีบริเวณแคบ ๆ ดูว่าเราจะปลูกมะนาวตรงไหน ปลูกผักตรงไหน เลี้ยงสัตว์ตรงไหน คล้ายกับบ้านของเราที่มีบริเวณแคบ ๆ มีทุกอย่าง ผักสวนครัว ซื้อมาปลูกน้อยที่สุด จุดที่สามคือการเลี้ยงไก่โคราช ในโอกาสต่อไปคงจะพาเกษตรกรไปดูจุดนี้แหละไม่ไปต่างจังหวัด ดีด้วย ใกล้ด้วย ทหารที่รับผิดชอบบอกว่ามีแต่คนต่างจังหวัดมาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอีกจุดคือการปลูกข้าว เลี้ยงกบ การทำปุ๋ยชีวภาพ หลักสูตรมีหนึ่งวัน สองวัน มีให้เลือกมากมายสะดวกดีด้วย มีอาคารที่พักให้ จุดที่สำคัญอีกจุดคือการทำครบวงจรคือการนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายการเพราะเห็ด การปลูกมะนาว พลังงานแสงอาทิตย์ก็มี

-อีกตัวหนึ่งที่ทางเทศบาลเราไปดูคือที่ มทส.เป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าไปศึกษาดูงานอีกที่หนึ่ง และอีกจุดหนึ่งคือดูงานที่ชุมพวง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำของกลุ่มเกษตรกรของเรา สำหรับงานเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแรกที่จะทำในชุมชนของเราคิดว่าจะทำปุ๋ยหมักเป็นอันดับแรกเพื่อลดต้นทุน จุดที่สองคือใช้โรงเพาะชำเพาะพันธุ์ต้นไม้เอง เช่น เห็นคุณสมพร ช่างกลาง น่าจะเป็นตัวอย่างในการทำเศรษฐกิจพอเพียงมานานแล้ว ในการเพาะพันธุ์พริก จะสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าต้องการปลูกอะไรจะได้เป็นแนวทางในการเพาะพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องเราต่อไป

**ประธานสภา** -มีท่านใดจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบอีกหรือไม่ครับ

**นายกเทศมนตรี** -งานศาลตাপูโครงการศาลตাপูของเราในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย งานศาลตাপูจะมีขึ้นในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดการ เวลาเที่ยงพร้อมกันที่ศาลตাপู

ตลาดน้อย บ่ายโมงจะเริ่มพิธีรำบวงสรวงปีนี้จัดพิธีรำบวงสรวงโดยใช้ชุมชนๆละสี่คนเป็นเบื้องต้น พร้อมด้วยพนักงานเราหรือสท.จะรำด้วยก็ไปสมทบเลย รวมๆแล้วน่าจะเกินร้อยชุดที่จะใส่รำจะเป็นเสื้อสีขาวนุ่งจุงกระเบน การรำมีการซ้อมสองวันเจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้ฝึกสอนเมื่อรำบวงสรวงเสร็จก็จะเป็นการทรงพ้อเฒ่าใหญ่เวลาบ่ายสามโมงก็จะเป็นการเล่นเพลงโคราชที่บ้านสามชั่วโมง ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจะมีการแข่งขันชกมวยไทยที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเราก็ถือโอกาสเชิญพวกเราทุกคนร่วมงานศาลาตาปู่ในครั้งนี้

**ประธานสภา** -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่แจ้งรายงานการปฏิบัติให้ทราบ และขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีที่ได้ชี้แจงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ

**นายกเทศมนตรี** -เรื่องสนามกีฬา ตามนโยบายใหม่จะขอทำเป็นสวนสาธารณะแต่การใช้ประโยชน์ก็ยังเป็นการใช้ประโยชน์ด้านการกีฬาอยู่เช่นเดิมเพียงแต่แบ่งส่วนหนึ่งเป็นสวนสาธารณะ กองทุนเงินล้านหมื่น ๕ จะขอทำเป็นสถานที่เก็บผลิตทางการเกษตรซึ่งเขาได้งบประมาณมาห้าแสน ซึ่งทางเทศบาลได้วางแบบแปลนไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรตรงไหนเขียนแบบไว้แล้ว ถ้ามีโอกาสในอนาคตจะสร้างลานย่ำโม

**ประธานสภา** -ก็เห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

**นายแดง ศรีนอก** -มีประชาชนแจ้งผ่านมายังผมว่ามีความเดือดร้อนเรื่องร่องน้ำซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนดอนตะยัง มีการท่วมขังได้รับความเดือดร้อน เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังเด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนได้รับความเดือดร้อนและเคยเกิดอุบัติเหตุเด็กนักเรียนลื่นล้ม จึงขอให้ทางเทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้เป็นการด่วน

**นายกเทศมนตรี** -มอบกองช่างให้ไปทำการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้ประชาชนตรวจสอบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรแล้วรายงานเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา

**โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์** -ขอติดตามเรื่องถนนลาดยางที่ทาง รพช.เขามาจัดทำข้อตกลงกับทางประชาชนไว้นานแล้ว ขอเรียนถามว่าเมื่อไหร่จะมีการก่อสร้าง

-ขอเสนอที่ประชุมให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาจะติดต่อได้ลำบาก ไม่ว่าจะโทรแจ้งเรื่องน้ำประปาแตก ไฟดับ หรือปัญหาต่าง ๆ ขอเป็นป้ายที่คงทนถาวร

-เรื่องเสียงตามสายทางบ้านเมืองนาทยังไม่มีทั่วถึงบ้านวัดยังไม่ได้ยินขอเพิ่มจุดติดตั้งลำโพง การที่ประชาชนได้รับฟังเสียงตามสายจากเทศบาลถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

-เสนอเรื่องการจัดห้องประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะจัดยกระดับด้านหน้าของประธานสภา นายกเทศมนตรี ซึ่งผมมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม การจัดห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะจัดในลักษณะเป็นวงรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพานก็วงรี เขาบอกว่าการประชุมหันหน้าเข้าหากันความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นได้ต้องหันหน้าเข้าหากัน แต่ของเรานี้หันหน้าและหันหลังชนกันก็มี ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้จะขอยกระดับของท่านผู้บริหารขึ้นสู่ระดับบนของท่านประธาน แต่ผมจะมีตัวอย่างเวลาผมไปประชุมที่ไหนไปเห็นมา แม้แต่ที่ประชุมสภาใหญ่ก็จะมีประธานสภาและนายกเทศมนตรีอยู่ด้านบนแบบวงรีสมาชิกสภาจะอยู่ด้านล่างก็ไม่ใช่ไรแต่อยากให้เป็นแบบวงรี การประชุมวงรีจะดีตรงที่ใครมาไม่มาก็จะรู้ แต่อันนี้เวลาจะยกมือก็จะเหมือนกับยังอยู่ย้อนหลังยังเป็นนักเรียนเสนอขอให้จัดทำด้านหน้าห้องประชุม



**เลขานุการสภา** - ในฐานะที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม ซึ่งรวมถึงการจัดห้องประชุมด้วย ขอเรียนชี้แจงที่ประชุมดังนี้ ในเรื่องระเบียบการประชุม ในห้องประชุมที่ผ่านมาสถานที่ประชุมเรคับแคบ การที่สมาชิกสภาจะต้องลุกขึ้นอภิปรายก็จะไม่สะดวก แต่เมื่อมีห้องประชุมที่พร้อมแล้วจึงต้องให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ท่านปลัดอำเภออาวุโสคนเดิมเคยให้ข้อคิดไว้ เช่น การถามมติอย่าถามคำว่ารับรองให้ใช้คำว่า ขอมติ ต้องพูดว่ามติที่ประชุม ส่วนเรื่องสถานที่การจัดประชุมสภาขอเรียนว่าจัดถูกต้องแล้ว นะครับในสภาพพื้นที่อย่างนี้ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งไว้ว่าจะมีการปรับปรุงห้องประชุมสภาด้านหน้าจะยกเสต็ปขึ้นมาแต่จะเป็นของท่านประธานสภา การจัดนั่งอย่างนี้ถูกแล้ว ถ้าแบบสภาใหญ่ที่เราคงไม่พร้อมเพราะต้องใช้พื้นที่มากโค้งเป็นวงรีจริงครับแต่จะเป็น ชั้นๆเหมือนโรงหนัง แต่ถ้านั่งแบบนี้เป็นการนั่งประชุมสภาแบบแท้จริง การประชุมมีหลายแบบ ถ้านั่งวงกลมหรือโต๊ะกลมเป็นการระดมสมองครับ เช่น ประชุมหารือขอความร่วมมือเรียกว่า ระดมสมองแต่ส่วนใหญ่จะไม่จัดเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลมจะเป็นวงรี แต่ในการประชุมของเรา ไม่ใช่เป็นการประชุมระดมสมองแต่เป็นการประชุมเพื่อหามติ ผู้บริหารต้องนั่งอย่างนี้ ส่วนการประชุมมีตั้งสามหรือสี่แบบ การจัดที่ประชุมแบบสภา อบต.นั้นไม่ถูกต้องครับ ลักษณะการจัด โต๊ะประชุมแบบนี้ผมขอเรียนว่าจัดถูกต้องแล้วไม่เอาใครครับ

**นายกเทศมนตรี** - เรื่องถนนลาดยางได้แจ้งผู้สูงอายุเมื่อวันที่ไปจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแล้วนะครับเรื่องนี้ได้ให้ทางช่างไปประสานกับ รพช. แล้วตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตั้งแต่สามแยกตลาดน้อยเขา รับรองว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลทำเมื่อทำเสร็จแล้วจะยกให้ทางเทศบาลดูแล

ส่วนเรื่องถนนลาดยางที่ทำประชาคมไว้กับประชาชนนั้นได้มีเขาบอกว่าได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แต่จะเดือนไหนเราไม่สามารถทราบได้ เพราะปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นงบประมาณของทางหลวงชนบท เขานายกเทศมนตรีติดตามให้ตลอด เรื่องที่สองเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมอบสำนักปลัดจัดทำป้าย เบอร์โทรศัพท์แบบถาวรไปให้ทางชุมชนเมืองนาทรวมถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวพานด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

เรื่องเสียงตามสายทางเทศบาลได้สำรวจไว้แล้วและในบริเวณบ้านวัดก็เป็นจุดหนึ่งในเป้าหมายของการเพิ่มจุดติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย และที่สำนักงานเรานี้อีกหนึ่งจุด กลางบ้านอีกหนึ่งจุด อีกประมาณสามจุดเป็นอย่างน้อย แต่ต้องใช้งบประมาณต้องตรวจสอบดูก่อนว่าในแผนในเทศบัญญัติมีหรือไม่

การจัดห้องประชุมตรงนี้เรามีในเทศบัญญัติแล้วซึ่งได้มอบหมายให้ทางกองช่าง และทางสำนักปลัดเทศบาลประสานกันว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหน การจัดรูปแบบการประชุมของเรานี้เป็นไปตามสภาห้องประชุมแต่การจัดประชุมของเรานั้นถูกต้องแล้ว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่ไม่จัดห้องประชุมแบบของเรานั้น เหตุผลคือเข้าจัดอย่างเราไม่ได้ เพราะสถานที่ห้องประชุมเขาคับแคบ แต่ของเราถ้าจะจัดแบบห้องประชุมแบบถาวรนั้นได้ครับ แต่เราจะไม่สามารถใช้ห้องประชุมนี้ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกเลย เป็นที่ทราบกันดีว่าเวลาเทศบาลจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือประชุมต่าง ๆ ก็จะจัดห้องประชุมไปตามลักษณะของกิจกรรมที่ทำ จัดแบบถาวรคงไม่ได้ การประชุมสภาจะให้นายกเทศมนตรีไปนั่งเคียงประธานสภาไม่ได้ เพราะท่านนายกเทศมนตรีเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่นั่งเป็นแถวยาวอยู่นี้คือผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้เป็นสภา ที่นายกเทศมนตรีมานั่งตรงนี้

เพื่อให้ประธานสภาหรือสมาชิกสภาต้องการถามเรื่องอะไร ถ้าตอบได้ผมตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้ผมมอบให้หัวหน้าส่วนราชการตอบ และหัวหน้าส่วนราชการที่นั่งอยู่ถึงแม้ในบางเรื่องที่ต้องตอบสภาไปจะไม่ใช้เรื่องของตนเองแต่ต้องนั่งอยู่รอ เพราะเราไม่ทราบว่าทางสภาจะสอบถามเรื่องอะไร เมื่อไร แต่เมื่อถามเรื่องเกี่ยวกับส่วนราชการไหนก็ต้องตอบในทันที ต้องนั่งรอชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสภาในทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ถ้าประธานสภาเทศบาลไม่อนุญาตหรือไม่เชิญให้เข้าร่วมประชุมก็ไม่สามารถเข้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมสภาแห่งนี้ได้ การจัดโต๊ะประชุมนั้นก็แล้วแต่อย่างที่ท่านปลัดเรียนต่อที่ประชุม การจัดแบบโต๊ะกลม หรือวงรีเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น แต่การประชุมสภาคือต้องจัดอย่างนี้ถูกต้องแล้ว ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งผมก็ได้เห็นอย่างที่ท่านเห็นแต่ถ้าจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งจัดให้ถูกต้องอย่างเราเขาจัดไม่ได้หรอกครับเนื่องจากสถานที่เขาไม่อำนวยห้องประชุมของเทศบาลตำบลหนองหัวพานใหญ่ที่สุดในอำเภอขามสะแกแสง ใหญ่กว่าของอำเภอขามสะแกแสงอีก การจัดห้องประชุมก็จะจัดตามสถานการณ์ในการประชุมครั้งนั้น ๆ

-เรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของนายกเทศมนตรีจะออกประมาณเดือนละสองครั้ง อย่างน้อยต้องประชาสัมพันธ์เดือนละหนึ่งครั้ง ถ้าออกบ่อยก็จะเป็นเรื่องเกาพยามหาเรื่องใหม่มา นายกเทศมนตรีจะพยายามพูดเรื่องหลัก ๆ แต่เรื่องรองๆลงมาจะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เช่น เมื่อมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมาผมจะมอบให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ

**นายมาลัย รอกกลาง** -เรื่องศาลตাপู้ได้ยินชาวบ้านพูดมาว่าศาลตাপู้ขอย้ายไปไว้ที่บริเวณต้นจามจรีได้มัย เนื่องจากที่เดิมแคบ

**นายกเทศมนตรี** -เรื่องการย้ายศาลตাপู้ตั้งแต่แรกเลยชาวบ้านอยากให้อ้าย แต่ที่ทำไม่ได้คือที่ย้ายไปไว้ที่ต้นจามจรี ที่ตรงนั้นยังไม่แน่นอนว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่หากเป็นที่ส่วนบุคคลจะลำบาก ตอนนี้กำลังสอบถามว่าที่ตรงนี้ว่างหรือไม่เรามองว่าเป็นที่ว่างแต่เจ้าของที่เดิมก็ยังอ้างว่าเป็นที่ของเขาเป็นที่มรดกดั้งเดิมของเขา เราก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นที่ว่าง ที่ตรงนี้ถ้าดูในแผนที่ภาษีอะไรต่าง ๆ โฉนดจะเป็นของ นายฮั่ว บำรุงกลาง ออกเมื่อปี ๒๕๑๗ แต่ทางที่ดินไม่ออกโฉนดให้เพราะมีการอายัดเอาไว้

**ที่ประชุม** -รับทราบ

**ประธานสภา** -ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม

**เลิกประชุม** เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์)

(นายมาลัย รอกกลาง)

(นายแดง ศรีนอก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุม  
สภาเทศบาล สมัย..... สมัยที่ ..... ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชานน อ่อนทองกลาง)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน